

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20 /CT-UBND

*Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2016*

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017**

Năm 2016, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH); nhờ đó, công tác PCCC và CNCH đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình cháy và tai nạn do cháy gia tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do công tác bảo đảm an toàn PCCC, phòng ngừa sự cố, tai nạn còn nhiều hạn chế, bất cập so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp chưa cao; một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về PCCC chưa nghiêm, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa sự cố, tai nạn còn hạn chế, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp...

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2017, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân... vận động mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường đưa tin, bài, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về PCCC, kinh nghiệm, kỹ năng về PCCC, CNCH và biểu dương gương người tốt việc tốt cũng như công khai phê phán các vi

phạm an toàn về PCCC. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về PCCC trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, nhất là trong các dịp lễ, tết về “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy, nổ” và “Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy - 04/10”.

3. Xây dựng ”phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy” gắn với ”phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một cách sâu rộng, đến từng cơ sở, khu dân cư, trường học; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Triển khai đạt chất lượng, hiệu quả các quy định về việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến và công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy; không xét công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” khi để xảy ra cháy, nổ lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

4. Tập trung xây dựng và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành theo phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Đề án “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 – 2020”.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; tăng cường vai trò của các chủ thể trong việc thực hiện các quy chế phối hợp đảm bảo an toàn PCCC đã được ký kết với Cảnh sát PCCC tỉnh; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Chủ động quản lý công tác PCCC ngay từ khi lập dự án quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình, nhất là bảo đảm nguồn nước chữa cháy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phúc tra công tác an toàn PCCC; kịp thời hướng dẫn cơ sở củng cố lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động xây dựng, thực tập phương án chữa cháy của cơ sở. Qua kiểm tra, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trong công tác PCCC đối với phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đồng thời kiến nghị khắc phục, xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC, hạn chế nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

6. Khảo sát, xây dựng, tổ chức thực tập ít nhất 02 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia cấp tỉnh và ít nhất 01 phương án chữa cháy

và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia trên địa bàn mỗi huyện, thành phố. Tăng cường các biện pháp bảo vệ, quản lý và phát triển rừng; chủ động hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn PCCC rừng, nhất là trong mùa hanh khô. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, thiên tai đột xuất, phức tạp có thể xảy ra.

7. UBND các huyện, thành phố bố trí quỹ đất, nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC các cấp để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

8. Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ Chỉ thị này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác PCCC năm 2017 của cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra. UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10 trong năm 2017.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; xem xét bổ sung nội dung bảo đảm an toàn PCCC vào tiêu chí thứ 5 trong xây dựng mô hình “Khu dân cư 6 không” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – “Khu dân cư không có người vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy”; xác định rõ việc chấp hành các quy định an toàn PCCC là một tiêu chí bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi xét gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy tỉnh*) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

**CHỦ TỊCH**  
**Trần Ngọc Căng**